

Số: 35/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có những thuận lợi, khó khăn đan xen, thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại ở đầu vụ xuân, nắng nóng, mưa lũ kéo dài vụ mùa, giá cả vật tư phục vụ đầu vào cao nên sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bấp bênh. Song với sự tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành hợp lý của chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện luôn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh; bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng xây dựng chương trình công tác năm 2018.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện bám sát thực tế, bám sát chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm và phát sinh đột xuất như: Chỉ đạo thời vụ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thời tiết; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất; phát triển doanh nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp; bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp xã; sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức các ngành, các cơ quan; nâng cao chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học; đảm bảo chế độ chính sách cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

1. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1.1. Những kết quả đạt được

1.1.1. Về phát triển kinh tế

UBND huyện ban hành nhiều cơ chế, giải pháp để hỗ trợ, kích cầu sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ với phương châm “Xuân muộn – Mùa sớm” nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Với chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, sát thực tiễn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13,5%, tổng diện tích gieo trồng 15.567,4 ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt 58.548 tấn.

Công tác phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được theo dõi thường xuyên, hoàn thành tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và vận chuyển động vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật nên không có dịch xảy ra. Toàn huyện có 997 trang trại, gia trại đang hoạt động. Tổng đàn tăng nhẹ theo xu hướng chung của cả nước.

Nuôi trồng thủy sản và khai thác đánh bắt được mở rộng, tổng sản lượng khai thác và nuôi thủy sản ước đạt 6.611 tấn bằng 101,5% so CK.

Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí/xã (tăng 1,84 tiêu chí so với cùng kỳ), số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 15 xã, số thôn trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 142/228 thôn.

Trong năm 2018 UBND huyện đã chỉ đạo thi công đầu tư các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 và các dự án năm 2018. Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Cầu Mậu Tài, trường mầm non xã Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy, Nga Nhân hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; Lò đốt rác và hạ tầng khu xử lý rác thải phía Nam; Hạ tầng kỹ thuật tổng hợp khu dân cư làng nghề, sửa chữa nhà thờ mẫu động Từ Thức. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN ước đạt 1.705 tỷ đồng (Giá CĐ 2010) bằng 115% cùng kỳ.

Tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm hàng hóa năm 2018 ước đạt 110 triệu USD, bằng 100% cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 267.050 triệu đồng, đạt 100,7% dự toán tỉnh giao, 95,4% dự toán huyện giao và bằng 157,7% so với cùng kỳ. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn đạt kết quả khá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường triển khai, tính đến ngày 20/10/2018 hoàn thành 57 dự án/80 dự án, với diện tích 75,13 m²/112,09 ha. Kết quả cụ thể: Khu dân cư nông thôn, đô thị 40 dự án diện tích: 56,82 m². Các tuyến đường giao thông nông thôn 6 dự án diện tích 11,77 m². Các dự án khác 2 dự án, diện tích 6,16 m². 01 dự án tự thỏa thuận diện tích: 0,38 m².

Trong năm 2018 huyện Nga Sơn phấn đấu hoàn thành 60 doanh nghiệp mới đạt Kế hoạch tỉnh giao.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Thường xuyên kiểm tra một số điểm gây ô nhiễm môi trường, các trang trại tổng hợp. Tăng cường rà soát, kiểm tra các nguồn thải và xử lý triệt để các điểm phát sinh rác thải không đúng nơi quy định, kiểm tra việc chấp hành về vệ sinh môi trường của các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

1.1.2. Về văn hóa, xã hội

Công tác văn hóa, giáo dục được quan tâm; chỉ đạo nâng cao đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hoá, cơ quan văn hoá, tiếp tục chỉ đạo quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện, hàng năm các hoạt động du lịch thu hút nhiều lượt khách tham quan; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; trong năm 2018 có 02 đơn vị đạt chuẩn QGYT giai đoạn 2; các cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, toàn huyện trong năm 2018 số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được chú trọng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,64%.

Chỉ đạo chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí nhân các dịp lễ tết; lĩnh vực đào tạo nghề trong năm 2018 được chú trọng, đào tạo nghề được 1.350/3000 người đạt 45%, giải quyết việc làm cho 1.800/2000 người lao động đạt 90%, xuất khẩu lao động 235/200 người đạt 117,5% KH. Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018 đạt chỉ tiêu. Tham gia Hội thi truyền thông giảm nghèo năm 2018.

1.1.3. Về an ninh – Quốc phòng

Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; phòng chống lụt bão đạt kết quả cao.

An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ổn định. UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tăng cường phối hợp trong giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kết hợp đấu tranh; xử lý nghiêm, kịp thời đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm. Chú trọng duy trì trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông.

1.1.4. Về công tác nội chính

Công tác nội chính đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường.

- Thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục tạo được nhiều chuyển biến tích cực: Cơ bản các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy trình, nội dung giải quyết thủ tục hành chính đã quy định trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho cấp xã và cấp huyện. Giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo về thời gian, quy trình tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch, công tác.

- Các cơ quan chuyên môn cấp huyện được sắp xếp hợp lý, quy định rõ chức năng nhiệm vụ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Trách nhiệm, thái độ của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên rõ rệt, chất lượng giải quyết công việc đảm bảo.

- Tài chính công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ trách

nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Trong năm 2018, HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021, chỉ đạo bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, bổ nhiệm 27 lãnh đạo quản lý. Sáp nhập trường Tiểu học với trường THCS các xã Nga Mỹ và Nga Hưng để thành lập trường Tiểu học & THCS Nga Mỹ và trường Tiểu học & THCS Nga Hưng.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cấp huyện. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức.

1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.

1.2.1. Về hạn chế, tồn tại.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với tiềm năng hiện có.
- Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị thiếu quyết liệt, chưa đạt hiệu quả cao; thu hút các dự án đầu tư chưa cao và tiến độ thi công một số công trình còn chậm so với kế hoạch.

1.2.2. Nguyên nhân.

- *Khách quan:*

+ Do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao, nguồn vốn đầu tư phát triển thiếu.

+ Kinh tế xã hội liên tục phát triển kéo theo tình hình an ninh trật tự luôn có những diễn biến phức tạp, giá cả thị trường thiếu ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến nền nông nghiệp.

- *Chủ quan:*

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị, ngành chức năng chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các phòng, ban chuyên môn thiếu đồng bộ; trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa được đề cao.

Chỉ đạo sản xuất chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gặp khó khăn khi phụ thuộc vào giá thị trường.

2. Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, việc chỉ đạo điều hành các công việc cụ thể đối với địa phương.

UBND huyện đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Đề án, Dự án, Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo Quy chế hoạt động của UBND tỉnh đã ban hành.

UBND huyện Nga Sơn đã bám sát quy chế làm việc của UBND tỉnh; tất cả công việc đều được thực hiện đúng quy định, tham mưu đúng trình tự và thẩm quyền. Đối với các công việc được giao, dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện Nga Sơn đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của các Sở, ngành cấp tỉnh; không có việc làm trái với Quy chế, không có hiện tượng gây khó khăn đối với cơ sở.

Phối hợp với các Sở, Ban ngành chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay, bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí.

Đối với thực hiện các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2018, ngoài nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo nhiệm vụ chức năng của huyện; Tất cả các công việc đều được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả 100%, được các Sở, ngành, UBND tỉnh chấp nhận; quá hạn: 0 công việc. Tổng số công việc được giao 76 công việc, trong đó 55 công việc đã giải quyết đạt yêu cầu; 21 công việc đang trong thời hạn xử lý (trong đó 15 công việc không ấn định thời hạn).

3. Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án trong chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh.

Tổng số dự án đã đăng ký được đưa vào chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh: 2 dự án.

Trong năm 2018 Dự án nâng cấp đê từ cầu Báo Văn đến xã Nga Thiện, đã có dự án cải tạo nâng cấp một số điểm xung yếu.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiên, Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện xong bước lập và phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt xong kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng. Tháng 10/2018 UBND huyện đang chỉ đạo đơn vị tư vấn lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu để tiến hành tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2019

Ủy ban nhân dân huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, đột phá trong điều hành bằng những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được giao chậm trễ nhưng không có lý do chính đáng.

2. Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các Ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia vào các công việc chung của Ủy ban nhân dân huyện; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực do mình quản lý; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; chịu trách nhiệm chính và toàn diện trước Ủy ban nhân dân huyện về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn phụ trách. Xem đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; quan tâm củng cố niềm tin

của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Lắng nghe nhân dân, đề cao trách nhiệm giải trình trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

4. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, định hướng dư luận. Cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời; công khai minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý của nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách được tiếp cận thông tin, tham gia đối thoại, tạo sự đồng thuận cao đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước... Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình thông tin, tuyên truyền sai sự thật, có ý xuyên tạc, trái mục tiêu, định hướng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2018 và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT, Sở LĐTBXH, Sở GDĐT, Sở TNMT, NV, Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Cơ quan ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
HỒ CHỦ TỊCH



Đình Hiếu

ĐỀ ÁN TRÌNH UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2018

Biểu số 1

Tổng số Đề án được giao: 3 ; trong đó:

- a. Số Đề án đã trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh: 1
- b. Số Đề án chưa trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh: 2, cụ thể:
- c. Số Đề án đề xuất chuyển sang năm 2019:0 ; cụ thể:

STT	Tên đề án chưa trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh	Lý do	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Đề án chưa trình UBND tỉnh</i>		
1	Quy hoạch chung xây dựng đô thị Diên Hộ, huyện Nga Sơn	UBND tỉnh đã có văn bản dừng	
2	Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hới Đào, huyện Nga Sơn	UBND tỉnh đã có văn bản dừng	
<i>II</i>	<i>Đề án chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh</i>		
	0		
<i>III</i>	<i>Những đề án đề xuất chuyển sang năm 2018</i>		
	0		

THỐNG KÊ NỘI DUNG CÔNG VIỆC UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CHO NGÀNH, ĐƠN VỊ NĂM 2018

Biểu số 2

Tổng số công việc được giao: 76 ; Trong đó:

a) Số công việc giải quyết đạt yêu cầu: **55**

b) Số công việc giải quyết chưa đạt và yêu cầu phải tham mưu giải quyết lại: **0** ; Cụ thể:

STT	Nội dung công việc giải quyết chưa đạt và yêu cầu phải tham mưu giải quyết lại	Lý do	Ghi chú
1	0		

c) Số công việc được giao chưa giải quyết: **21**; cụ thể:

STT	Nội dung công việc được giao chưa giải quyết	Lý do	Thời hạn giải quyết hoàn thành	Ghi chú
1	Công văn số 2292/UBND-THKH ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện	Đang xử lý (Trong hạn)	Không ấn định thời gian	
2	Công văn số 2594/UBND-NC ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao nghiên cứu Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy mại dâm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung công việc thuộc phạm vi chức năng ở đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện về BCD 138 (qua Công an tỉnh)	Đang xử lý (Không hạn)	15/12/2018	
3	Công văn số 2899/UBND-THKH ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kế hoạch nêu trên, đảm bảo thời gian và chất lượng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện	Đang xử lý (Trong hạn)	Không ấn định thời gian	

4	Công văn số 7166/UBND-THKH ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên theo thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
5	Công văn 7892/UBND-CN ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao quán triệt tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TTG; thực hiện việc kiểm soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
6	Công văn 9149/UBND-TD ngày 01/08/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao có văn bản trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
7	Công văn 9912/UBND-THKH ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ)	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
8	Công văn 10399/UBND-TD ngày 27/08/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao có văn bản trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
9	Công văn 10448/UBND-NN ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao xây dựng phương án; gửi Sở NN&PTNT	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
10	Công văn 10435/UBND-NN ngày 28/08/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TTg CP tại Công điện số 732/CĐ-TTg	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
11	Công văn 10688/UBND-CN ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao hoàn chỉnh hồ sơ xác định khả năng trả nợ của các HTX; gửi Sở Tài chính, Sở Công thương và UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	30/10/2018	
12	Công văn 10883/UBND-KSTTHCNC ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao căn cứ các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những vi phạm, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra số 24/KL-TTr của Thanh tra Bộ Tư pháp; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp.	Đang xử lý (Không hạn)	20/10/2018	
13	Công văn 11155/UBND-NN Ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao triển khai thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
14	Công văn 11527/UBND-NN Ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2018,2019, gửi Sở NN&PTNT	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	

15	Công văn 11758/UBND-THKH ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
16	Công văn 11719/UBND-CN ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao báo cáo kết quả xác định địa giới hành chính giữa hai xã; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Nội vụ)	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
17	Công văn 12251/UBND-TD ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao thực hiện theo thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
18	Công văn 12426/UBND-TD ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao có văn bản trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý (Không hạn)	Không ấn định thời gian	
19	Công văn 12429/UBND-THKH ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2018; gửi các sở: KHĐT, LĐT&XH, GDĐT, TNMT, NV và TT tỉnh	Đang xử lý	15/10/2018	
20	Công văn 12429/UBND-THKH ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao xây dựng chương trình công tác năm 2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý	22/10/2018	
21	Công văn 12604/UBND-THKH ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Giao rà soát, dự kiến các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết năm 2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh	Đang xử lý	30/10/2018	